

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/๑๒๒๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกตาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อ.เมืองฯ จ.ชุมพุกตาหาร ๔๙๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน, บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน และบ้านกุดโจ่ง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ทราบว่า มีโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกตาหาร เป็นกลุ่มตัวอย่างในการดำเนินการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย ๑๕ ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีการประเมินผลมาแล้ว ๒ ระยะ (PISA ๒๐๐๐ และ PISA ๒๐๐๙ ระยะที่ ๑) , (PISA ๒๐๐๓ และ PISA ๒๐๑๒ PISA ระยะที่ ๒) และครั้งต่อไปเป็นการประเมินครั้งที่ ๓ (PISA ๒๐๐๖ และ PISA ๒๐๑๕) จึงจำเป็นต้องเตรียมโรงเรียน และนักเรียนรับการประเมิน ทักษะวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการรักษาสังแวดล้อมธรรมชาติ รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผลสามารถเข้าใจปัญหาที่แท้จริงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติงบประมาณปี ๒๕๕๗ แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์คะแนน PISA และอันดับการศึกษาของไทย งบดำเนินงาน เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกตาหารได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อพัฒนาและเตรียมพร้อมรับการประเมินผล PISA ดังนี้

๑. โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
๒. โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
๓. โรงเรียนบ้านกุดโจ่ง

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการจัดหาวัสดุ สื่ออุปกรณ์ในการพัฒนาทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผล PISA ในปี ๒๐๑๕ โดยให้จัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ โรงเรียนละ ๙๑,๐๐๐
บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพ็ญพิศ พงษ์พิวงเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

โทร ๐๔๒ ๖๑๑๕๓๒ ต่อ ๒๔

โทรสาร ๐๔๒ ๖๑๒๔๒๘